

## บทสรุป

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สถาบันวิทยาการ สวทช. เล็งเห็นความสำคัญของการผลักดันให้เกิดมาตรฐานวิชาชีพไอทีที่จึงได้ดำเนินการจัดโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professional Examination (ITPE) โดยการสนับสนุนจาก IPA (Information Technology Promotion Agency) ภายใต้การกำกับดูแลของ METI (กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม) ของประเทศญี่ปุ่น ในการผลักดันให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนยกระดับบุคลากรด้านไอทีให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดให้มีการจัดสอบพร้อมกันทั้งภูมิภาคอาเซียน ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่จะทำให้ผู้ประกอบการมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้สถาบันการศึกษามีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในปี 2558 ที่ผ่านมา เป็นปีที่มีศูนย์สอบและสนามสอบทั่วประเทศมากที่สุด โครงการฯ ได้รับทุนสนับสนุนในการตรวจสอบจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) บมจ. กสท. โทรคมนาคม กรมควบคุมโรค การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงาน กสทช. และมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า 24 สถาบันการศึกษา ในปี 2558 มีจำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 2,330 คน สอบผ่านจำนวน 827 คน มากกว่าปี 2557 เกือบ 100% แบ่งออกเป็น ระดับ 1: IP มีผู้เข้าสอบ 2,061 คน สอบผ่าน 805 คน ระดับ 2: FE มีผู้เข้าสอบ 257 คน สอบผ่าน 21 คน และระดับ 3: AP มีผู้เข้าสอบ 12 คน สอบผ่าน 1 คน

มีผู้แจ้งความจำนงมาเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรจำนวนทั้งสิ้น 219 คน มาจริงจำนวน 203 คน และมีแขกผู้ร่วมงานแสดงความยินดี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวทช. อีกจำนวน 35 คน

สำหรับการสอบในรอบนี้ จะมีประกาศนียบัตรเพิ่มอีก 2 ใบ ให้กับผู้สอบผ่านที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละระดับ ได้แก่ ประกาศนียบัตร ITPEC Award ในระดับกลุ่มประเทศ ITPEC และ Certificate of Excellence ในระดับประเทศ รวมทั้งยังมีทุน Top Gun Training เป็นตัวแทนประเทศ ศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำ ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวนปีละ 2 ทุน

สำหรับปี 2559 นี้ ได้ขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น สวทช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานแห่งชาติในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงพร้อมให้ความสนับสนุนโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีเพื่อให้เกิดมาตรฐานบุคลากรด้านไอทีที่เป็นสากล เป็นปัจจัยกำลังสำคัญในการผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

# ประมวลภาพ



ผอ.NSA กล่าวรายงาน



ผศจ.กล่าวแสดงความยินดี



นายพีระศักดิ์ ว่างโสม ผู้สอบผ่านและรับทุนไปปฏิบัติงานประเทศญี่ปุ่น แชร่ประสพการณ



นายกิตติพงษ์ โยทัยเที่ยง ผู้สอบผ่านและรับทุนไปปฏิบัติงานประเทศญี่ปุ่น แชร่ประสพการณ

